

Số: 23 /BC-HĐND

Ia H'Drai, ngày 05 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tổng hợp các nội dung thẩm tra các báo cáo của UBND huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2022

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp thứ 4.

Thực hiện các nhiệm vụ theo Luật định và được sự phân công của Thường trực HĐND huyện; Ban Pháp chế đã tiến hành thẩm tra các báo cáo của UBND huyện; báo cáo của Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân về tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2021 trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trên cơ sở nội dung các báo cáo, qua kết quả khảo sát và từ tình hình thực tế, Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với nội dung đánh giá đã được nêu trong các báo cáo, đồng thời có một số ý kiến để làm rõ thêm như sau:

1. Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh ước thực hiện 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Các cơ quan chức năng, các lực lượng vũ trang đã tăng cường nắm tình hình tại cơ sở; chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững sự ổn định về chính trị và xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Công tác quản lý an ninh biên giới được tăng cường, các vụ xử lý vi phạm đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, Ban Pháp chế nhận thấy các lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội, trong 6 tháng đầu năm vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là:

Tình hình an ninh biên giới, an ninh nông thôn một số nơi còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Tình hình vi phạm hành chính và tệ nạn xã hội, tội phạm hình sự gia tăng, đặc biệt là các tội về xâm phạm tính mạng, sức khỏe, vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

2. Về hoạt động của Tòa án nhân dân huyện

Trong 6 tháng đầu năm, Tòa án nhân dân huyện đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tổng số các loại án mà đơn vị thụ lý là: 16 vụ. Đã giải quyết: 11 vụ; còn lại 05 vụ (mới thụ lý) và đang giải quyết

theo quy định, Các loại tội phạm xảy ra chủ yếu là những loại tội phạm chung, không có vụ án nào trọng điểm hay án tham nhũng, chức vụ. Các tranh chấp dân sự phát sinh chủ yếu là tranh chấp về các giao dịch dân sự, tranh chấp về hôn nhân và gia đình. Công tác khiếu nại, tố cáo, tiếp nhận đơn khởi kiện được giải quyết kịp thời một cách công khai và minh bạch; Công tác thi đua khen thưởng và các công tác khác của đơn vị đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với kết quả thực hiện, đánh giá chung về hạn chế, tồn tại và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm của Tòa án nhân dân huyện. Đồng thời, Ban Pháp chế đề nghị tòa án nhân dân huyện tăng cường hơn nữa đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động xét xử của đơn vị, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

3. Về hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân huyện

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Kiểm sát đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong các hoạt động tư pháp. Các cơ quan chức năng đã khởi tố 06 vụ/03 bị can, không khởi tố 07 vụ, chuyển cơ quan điều tra có thẩm quyền 03 vụ và 04 vụ việc đang được điều tra, xác minh làm rõ.

Đối với công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã triển khai đầy đủ, nghiêm túc, cụ thể:

- Đối với công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố: Tổng số 20 tin báo, đã xử lý 16 tin báo, đạt 80 %. Viện Kiểm sát đã ban hành 12 yêu cầu kiểm tra xác minh giải quyết nguồn tin về tội phạm; tham gia 11 KNHT; 01 lượt khám nghiệm tử thi;

- Đối với hoạt động kiểm sát việc giam giữ, tạm giam, kiểm sát nhà tạm giữ 02 lần/tuần; phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện tiến hành 01 cuộc kiểm tra trực tiếp tại nhà Nhà tạm giữ- Công an huyện.

- Đối với hoạt động kiểm sát thi hành án, Viện Kiểm sát đã kiểm sát 08 Quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự, 03 Quyết định đình chỉ giải quyết về các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình; 14 Quyết định về thi hành án dân sự, tiến hành xác minh 01 vụ việc chưa có điều kiện thi hành án;...

Đối với kết quả thực hiện, đánh giá chung về ưu điểm, tồn tại hạn chế và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Ban Pháp chế cơ bản thống nhất.

4. Về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng; tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

- Về đấu tranh phòng chống tham nhũng:

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn. Đồng

thời, chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục tuyên truyền phổ biến, tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân về Luật số 36/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018 Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14; thực hiện việc công khai minh bạch trong sử dụng nguồn vốn, ngân sách, đầu tư xây dựng...đảm bảo theo đúng quy định.

Để nâng cao hoạt động Phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Pháp chế đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm sâu sát tới công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN, tiêu cực.

- Về giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân:

Trong 6 tháng đầu năm Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Trong quá trình triển khai thực hiện luôn bám sát các quy định của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện. Tổng số đơn đã tiếp nhận trên địa bàn huyện 04 đơn của người dân (Ủy ban nhân dân huyện 03 đơn, Ủy ban nhân dân xã 01 đơn).

- Đối với công tác tiếp công dân:

Ban Pháp chế nhận thấy Ủy ban nhân dân huyện đã có chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn nhằm thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; trong đó có nhiệm vụ thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tập trung rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa tình hình khiếu kiện đông người, khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Các đơn vị, địa phương kịp thời xây dựng Lịch trực tiếp công dân thường xuyên, phân công, đôn đốc, kiểm tra các thành viên Tổ công tác nghiêm túc thực hiện việc trực, tiếp công dân. Trụ sở tiếp công dân huyện có cán bộ trực, tiếp nhận, hướng dẫn công dân thường xuyên trong tất cả các ngày làm việc. Việc thực hiện tiếp công dân định kỳ (22 hằng tháng) được thực hiện nghiêm túc.

Để công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn huyện, tiếp công dân ngày càng được nâng cao, phục vụ tối đa nhu cầu chính đáng của Nhân dân, Ban Pháp chế đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm thực hiện thêm một số nội dung như sau:

- Hiện nay các vấn đề được Nhân dân trên địa bàn huyện quan tâm, có phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu thuộc về lĩnh vực đất đai, quản lý đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm hơn nữa đối với những nội dung này, nhất là trong công tác triển khai các dự án có liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật về Luật đất đai, luật lâm nghiệp để người dân hiểu, đồng thuận, thực hiện.

5. Về nội dung báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp:

Tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 4, có 27 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri; trong đó chủ yếu cử tri phản ánh các vấn đề an sinh xã hội, về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sửa chữa đường giao thông trên địa bàn...

Qua theo dõi, giám sát, Ban Pháp chế nhận thấy việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nghiêm túc; giao nhiệm vụ các đơn vị chủ trì xử lý rõ ràng, có thời hạn cụ thể để kiểm tra việc thực hiện.

6. Về dự thảo các Nghị quyết trình tại kỳ họp lần thứ 2 HĐND huyện khóa XI

6.1. Đối với Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 05/7/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 24/4/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai về việc giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C:

Căn cứ các quy định của Pháp luật, việc ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 24/4/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai về việc giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C là phù hợp theo quy định tại Điều 30 và Điều 133 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, là cần thiết và đúng thẩm quyền theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Đơn vị được giao chủ trì tham mưu dự thảo Nghị quyết đã cơ bản thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình, quy định từ chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết, lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan, các vị đại biểu HĐND huyện, đồng thời đăng tải lấy ý kiến rộng rãi lên trang thông tin điện tử của huyện. Qua đó, cơ quan chủ trì soạn thảo đã có báo cáo tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến tham gia dự thảo Nghị quyết, nhất là việc tiếp thu, bổ sung đầy đủ các ý kiến tham gia góp ý của Phòng Tư pháp và Ban pháp chế HĐND huyện.

6.2. Đối với các dự thảo Nghị quyết khác trình tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện:

Ban Pháp chế đã phối hợp với Ban Kinh tế-xã hội xem xét, nghiên cứu sự phù hợp, tính hợp hiến, hợp pháp của các dự thảo Nghị quyết, các báo cáo của các đơn vị trình tại kỳ họp thứ 4. Qua đó, Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với các nội dung trình HĐND huyện khóa XI kỳ họp thứ 4.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành, tiết kiệm chống lãng phí; công tác trả lời

các kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện; báo cáo của Tòa án nhân dân; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện và thẩm định dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND huyện (b/c);
- UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện;
- VP HU-HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT, PC.

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Cường